

Số: 88/BC-TTHĐND

Đăk Rơ Nga, ngày 12 tháng 8 năm 2024

BÁO CÁO THAM LUẬN

Chủ Đề: “ “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và việc theo dõi, đôn đốc, giám sát thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND, các cơ quan của HĐND, Tổ đại biểu HĐND”

Kính thưa quý vị đại biểu ! Thưa toàn thể Hội nghị!

Thực hiện công văn số 39/TTHĐND, ngày 06/8/2024. Về việc chuẩn bị nội dung Tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ 6. Thường trực HĐND xã Đăk Rơ Nga báo cáo “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và việc theo dõi, đôn đốc, giám sát thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND, các cơ quan của HĐND, Tổ đại biểu HĐND” cụ thể như sau:

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Như chúng ta đã biết, giám sát là một trong hai chức năng cơ bản của HĐND, thông qua hoạt động giám sát, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND sẽ phát hiện ra những bất cập trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND; giúp chỉ ra những nguyên nhân, hạn chế, từ đó có giải pháp khắc phục những tồn tại, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương.

I. Kết quả thực hiện:

1. Hoạt động giám sát đã triển khai trong năm 2023

- Thực hiện chương trình giám sát năm 2023, HĐND xã tiến hành giám sát 02 chuyên đề¹. Thực hiện các cuộc giám sát của HĐND theo đúng nghị quyết và kế hoạch của HĐND đề ra. Ngoài ra, Thường trực HĐND xã cũng đã tham gia cùng 04 đoàn giám sát² của các Ban HĐND huyện. Thường trực HĐND xã đã thực hiện

¹ Kế hoạch số 17/KH -HĐND, ngày 10/6/2023 của Hội đồng nhân dân xã Đăk Rơ Nga về giám sát kết quả thực hiện Phương án 52/PA-UBND, ngày 01/06/2018 và Quyết định 114/QĐ – UBND, ngày 01/04/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô trên địa bàn xã Đăk Rơ Nga; Kế hoạch số 20/KH-TTHĐND, ngày 10/11/2023 của Thường trực HĐND xã về việc giám sát cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã;

² (1) Giám sát việc quản lý, sử dụng các công trình thủy lợi và thực hiện chính sách cấp bù, miễn thủy lợi phí trên đại bàn huyện; (2) Giám sát tình hình thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; (3) khảo sát việc ban hành và triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ 7 HĐND các xã, thị trấn; (4) giám sát việc triển khai thực hiện Dự án 1 và Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi”.

giám sát thường xuyên việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến kỳ họp thứ 6 và kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XIV theo quy định. Theo đó, Thường trực HĐND xã đã chuyển 04 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND xã để xem xét, giải quyết³. Đến nay, UBND xã đã tiếp thu, giải quyết và có văn bản trả lời 04 ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, kỳ họp thứ 7 HĐND xã (trong đó có 4 ý kiến, kiến nghị cử tri đã giải quyết xong). Thường trực HĐND xã nhận thấy: UBND xã đã xác định rõ trách nhiệm, chỉ đạo, đôn đốc các công chức chuyên môn phối hợp với các đơn vị và ban nhân dân các thôn liên quan xem xét, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri. Hầu hết cử tri cho rằng kết quả giải quyết, trả lời cơ bản sát, đúng với nội dung cử tri kiến nghị, bảo đảm quy định của pháp luật, phù hợp với khả năng, nguồn lực của huyện, xã, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của đại đa số cử tri và Nhân dân trong xã.

Nhìn chung, hoạt động giám sát được thực hiện đúng quy định, quy trình. Thành viên của Đoàn giám sát đã phát huy trách nhiệm, nghiên cứu kỹ vấn đề, qua quá trình làm việc đã nắm bắt được những hạn chế, khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, từ đó kiến nghị UBND xã chỉ đạo các đơn vị và công chức liên quan kịp thời có những giải pháp khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, Thường trực HĐND xã thường xuyên chỉ đạo các Ban của HĐND xã theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Hoạt động tại các kỳ họp HĐND năm 2023: Tại Kỳ họp cũng dành thời gian để đại biểu thảo luận tham gia ý kiến và giải trình làm rõ thêm những vấn đề còn vướng mắc. Qua thảo luận, tại hội trường nhà văn hóa đã có 05 ý kiến tham gia vào các nội dung trình tại kỳ họp. Các ý kiến tham gia tập trung vào những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm 2024, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2024, đề xuất bổ sung các công trình duy tu, bảo dưỡng trong năm 2023 nhằm góp phần triển khai thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Thay mặt UBND xã, ông Lâm Thế Hiển – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tiếp thu và giải trình các ý kiến thảo luận vào các nội dung UBND xã trình kỳ họp.

2. Tổng số kiến nghị với các đối tượng chịu sự giám sát

2.1. Kiến nghị trong báo cáo kết quả giám sát

³ Trong đó: 04 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 HĐND xã; 0 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 HĐND xã.

- Trong năm 2023, thực hiện chương trình giám sát năm 2023, HĐND xã tiến hành giám sát 02 chuyên đề⁴. Qua đó HĐND đã đề xuất, kiến nghị đối với các đơn vị chịu giám sát, cụ thể như sau:

- Giám sát cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã

+ Tiếp tục thực hiện các bước cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Liên Bộ Tư pháp - Công an - Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

+ Phối hợp các ban ngành, đoàn thể xã thực hiện tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, BHTN bằng nhiều hình thức phong phú.

- Giám sát kết quả thực hiện Phương án 52/PA-UBND, ngày 01/06/2018 và Quyết định 114/QĐ – UBND, ngày 01/04/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô trên địa bàn xã Đắk Rơ Nga

+ Tăng cường Công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, bảo vệ bể chứa, không để tình trạng bể chứa bị mất nắp cửa sát bề, mất nắp bể, hư hỏng, không để nắp bê tông các bể chứa lệch so với yêu cầu bể chứa. Kịp thời khắc phục lại ổ cửa sát đáy bể đối với các bể bị hư hỏng, mất nắp. Vận động người dân sử dụng đúng mục đích bể chứa, không tác động gây hư hỏng bể chứa.

+ Tuyên truyền, vận động Nhân dân không sử dụng chai, lọ các vật dụng đựng thuốc BVTV sau sử dụng, để mua bán, trao đổi hoặc sử dụng vào mục đích khác.

3. Việc theo dõi đôn đốc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát (theo Điều 25, Nghị quyết 594).

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Đại biểu HĐND đã xây dựng kế hoạch thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra các đơn vị được giám sát thực hiện các kết luận, kiến nghị, yêu cầu của đoàn giám sát. Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện theo tiến độ vào phiên họp Thường trực HĐND hàng tháng, hoặc giao ban quý của HĐND. Theo dõi, nếu phát hiện những nội dung chưa triển khai, có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng cần có giải pháp xử lý hoặc kiến nghị,

⁴ Kế hoạch số 17/KH -HĐND, ngày 10/6/2023 của Hội đồng nhân dân xã Đắk Rơ Nga về giám sát kết quả thực hiện Phương án 52/PA-UBND, ngày 01/06/2018 và Quyết định 114/QĐ – UBND, ngày 01/04/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô trên địa bàn xã Đắk Rơ Nga; Kế hoạch số 20/KH-TTHĐND, ngày 10/11/2023 của Thường trực HĐND xã về việc giám sát cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã;

Thường trực HĐND sẽ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền có hình thức xử lý đối với các đối tượng được giám sát không thực hiện các kết luận, kiến nghị, các yêu cầu mà đoàn giám sát đã đưa ra trong báo cáo kết quả giám sát.

4. Kết quả thực hiện kiến nghị giám sát

Tổng số ý kiến, kiến nghị đã được nêu trong các báo cáo giám sát năm 2023 là 4 ý kiến. Qua theo dõi, các đơn vị chịu giám sát đã thực hiện tốt các ý kiến, kiến nghị của HĐND xã. Qua theo dõi, các đơn vị giám sát không có các cá nhân, tổ chức không đúng yêu cầu trong nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát theo điều 26 của Nghị quyết 594.

5. Khó khăn, vướng mắc

Trong việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị giám sát của một số vị đại biểu, trình độ năng lực còn hạn chế.

6. Kiến nghị đề xuất

Về thời điểm báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát, Nghị quyết 594 yêu cầu phải báo cáo trước 30/3 và 30/8 hằng năm, Thường trực HĐND cơ bản thống nhất mốc thời gian gửi báo cáo về Thường trực HĐND huyện

Trên đây Báo cáo Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và việc theo dõi, đôn đốc, giám sát thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND, các cơ quan của HĐND, Tổ đại biểu HĐND./.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Thường trực Đảng uỷ;
- Thường trực HĐND xã;
- UBND xã;
- UBMTTQVN xã;
- Các Ban HĐND xã;
- Các vị đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VP, VT, THHĐ.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Văn Mạnh